



ประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านการทุจริต”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)

ประจำปี 2564

ข้าพเจ้า นายแพทย์สุภาพ สำราญวงษ์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสุวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ในฐานะผู้บริหาร โรงพยาบาลสุวเฉลิมพระเกียรติ
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็น
คนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์
บนความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสัตยาธิษฐานว่า จะประพฤติ
ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอด
ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป



ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ

ข้าพเจ้า นายสุภาพ สำราญวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ ขอแสดงความจำนงต่อเพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลงานและประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ข้าพเจ้าฯ จะทำหน้าที่นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ มีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติและประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุภาพ สำราญวงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ



ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียวและอำเภอในเครือข่ายบริการ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการดังนี้

- 1) บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
- 2) ปลุกฝังค่านิยมทัศนคติ ให้บุคลากรในองค์กร ได้มีความรู้ความสามารถ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
- 3) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ
- 4) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ